

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๙๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดจากโปรแกรม SIS) จำนวน ๑ ฉบับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความจำเป็นจะต้องใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการบริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม), อาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจะใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกรายการ และเพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียน จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ ดังนี้

## ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลเด็กนักเรียนของทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตพื้นที่ ของตนเอง โดยให้กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) โดยใช้ Username และ Password ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้แล้วนั้น

๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียน, ครุภัณฑ์การศึกษาและข้อมูลความพร้อมของ โรงเรียนท้องถิ่น ในการเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ในฐานข้อมูลสารสนเทศ รายการแบบสำรวจ (มี ๔ แบบสำรวจ)

๑.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลครูในโปรแกรมข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (จ.๑๘) และฐานข้อมูลด้านบุคลากรอื่นๆ

/๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการยืนยันการกรอกข้อมูล หลังจากที่โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนี้

๑.๔.๑ ฐานข้อมูลสารสนเทศ, ฐานข้อมูลด้านนักเรียน เมื่อโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียน ที่แบบรายงาน\_ข้อมูลนักเรียน\_จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ โดยให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ระบบ sis จะปิดในเวลาเที่ยงคืน) พร้อมทั้งให้บันทึกไฟล์ข้อมูลนักเรียนและสิ่งพิมพ์ข้อมูลนักเรียนนั้น เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล แล้วให้รายงานแบบยืนยันการกรอกข้อมูลนั้น เสนอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวมแบบยืนยันการกรอกข้อมูลของสถานศึกษาทุกแห่ง และให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑.๔.๒ ฐานข้อมูลสารสนเทศ, แบบสำรวจ เมื่อโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียน และครุภัณฑ์การศึกษาเสร็จสิ้นพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งให้บันทึกไฟล์ข้อมูลแบบสำรวจและสิ่งพิมพ์แบบสำรวจนั้น เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล แล้วให้รายงานแบบสำรวจนั้น เสนอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวมแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียน และครุภัณฑ์การศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง(ที่มีความพร้อมและมีความต้องการฯ) และให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาพร้อมทั้งกรอกแบบสำรวจและตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจได้จากเว็บไซต์ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) ในหัวข้อหนังสือราชการ สด. ทั้งนี้เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจเสร็จแล้ว ให้รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ลงนามรับรองการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

## ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัด

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มี Username และ Password ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ได้แก่ข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กรมสามัญศึกษาเดิม), โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School /Information System : SIS) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลและหรือปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ระบบ sis จะปิดในเวลาเที่ยงคืน)

/ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดส่งข้อมูลที่เป็นเอกสารจำนวนนักเรียน เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนจากโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ช. เอี่ยมแสง

(นายชาญชัย เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓, ๕๓๔๒

โทรสาร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๑๒,๑๑๓